



ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

สงไทยไม่กักตัว
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า
ทรมันปีแฉ่ทักทายแพนคลับ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเตรียมเสนอ กรม.จัดงบ 2.9 พันล้านบาท
เป็นค่าจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับฉีดให้คนไทยร้อยละ 20
ของประชากรทั้งหมด เน้นกลุ่มเสี่ยงสูงก่อน ★ มีต่อหน้า 8



ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 8)

อาการ และเข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชนใน กทม. ขณะที่ยายที่ 5 หญิงไทย อายุ 55 ปี เดินทางจาก ญี่ปุ่นถึงไทยเมื่อวันที่ 30 ก.ย. พบเชื้อวันที่ 4 ต.ค. โดยวันที่ 8 ต.ค.เริ่มมีอาการร้อนเนื้อร้อนตัว ไอ ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในชลบุรี ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย เป็นสามีของผู้ป่วยและส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว

สำหรับการเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนติดกับ ประเทศเมียนมา ที่มีกรณีแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง วันเดียวกัน นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรีลงนามในประกาศคำสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3963/2563 ให้ขยาย เวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรน ทางถาวรที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดน ชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-19 ต.ค.นี้

นายณิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยหลังการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ที่ห้องประชุม ด้านพรมแดนแม่สอดแห่งที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จ.ตาก ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดตั้งด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนแม่สอดแห่งที่ 2 จัดเขตที่โชนในการขนถ่าย สินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าจากตลาดแม่สอด โดย ทยอยตัดจากฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมา จะห้ามเข้าไป รับสินค้าในเมืองแม่สอดเริ่มในวันที่ 12 ต.ค.นี้ ขณะที่ การกั้นการเมียนมาออกกระเปาะควบคุมบรรทุก จากฝั่งแม่สอดที่จะเข้าไปใน จ.เมียวดี ให้เข้าไป ส่งของยังโกดังที่กำหนดและที่บริเวณสถานีขนถ่าย สินค้าเท่านั้น ห้ามคนขับลงจากรถและให้อยู่ได้ ไม่เกิน 7 ชั่วโมง

ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังโควิดทำขบเขา มานานนั้น นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 มี เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน ใน สัปดาห์นี้ จะพิจารณามาตรการพิเศษในการกำกับ ดูแลนักธุรกิจที่จะเข้ามาเจรจาธุรกิจในประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อนำข้อสรุปเสนอ นายกรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นว่านักธุรกิจกลุ่มนี้จะเข้ามาไทย เพื่อพิจารณาตัดสินใจด้านการลงทุน และเป็นกลุ่ม ที่มีศักยภาพสูงในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ มาตรการที่เตรียมเสนอประกอบด้วย มีผลตรวจ โควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าไทย มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ มีการ ตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงและเมื่อเดินทาง ออกจากไทย ให้มีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดระยะเวลาที่พำนักในไทย ให้เดินทางโดย ยานพาหนะที่เตรียมไว้ ตามแผนการเดินทางที่ กำหนดเท่านั้น และให้ติดตั้งแอปพลิเคชันติดตาม ตัวเพื่อสามารถตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 อนุมัติ ให้นักธุรกิจและผู้มีใบอนุญาตทำงานเดินทางเข้า ประเทศแล้ว 11,000 คน

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการเปิดต้อนรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้วีซ่าพิเศษ (เอสทีวี) ว่า ขอให้มั่นใจว่า ททท.ไม่ได้เร่งรีบเปิดรับต่างชาติ เพราะจะเน้นไปที่ประเทศความเสี่ยงต่ำ ไม่พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ต่อเนื่อง 28 วัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “เวิร์กเคชัน ไทยแลนด์ ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านกลุ่มคนที่ยังมีกำลังซื้อ เพื่อให้ธุรกิจในการ การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว เพราะยอมรับว่าหลายพื้นที่ ที่ บรรยากาศการท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเป็นปกติเบื้องต้น มีบริษัทเข้าร่วมโครงการผ่านการซื้อแพคเกจท่องเที่ยว ในประเทศแล้วกว่า 84 ราย แม้จะเป็นทั้งหน่วยงาน องค์กร และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เดินทางท่องเที่ยวผ่านเส้นทางท่องเที่ยว 5 ประเภท ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4-5 แสนล้านบาท



ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 15)

ขงไทยไม่กักตัว ☆ ต่อจากหน้า 8

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ สำนักข่าวต่างๆ ยังคงจับตาดูอาการป่วยของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วัย 74 ปี ที่เข้ารักษาตัวในศูนย์การแพทย์ทหารวอลเตอร์ รีด ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายทรัมป์ได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนั่งรถวนรอบโรงพยาบาล โบกมือทักทายผู้สนับสนุนที่เดินทางมาให้กำลังใจ แต่ไม่มีการเปิดกระจกรถก่อนหน้านี้ นายทรัมป์โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าเหมือนได้เข้ามาศึกษาเรื่องไวรัสโควิดอย่างแท้จริง ขณะที่นายจัสตี เดียร์ โฆษกทำเนียบขาวระบุว่า การนั่งรถทักทายผู้สนับสนุนของนายทรัมป์ได้รับการอนุญาตจากทีมแพทย์ว่าทำได้และปลอดภัย กระนั้น นพ.เจมส์ ฮิลล์ หนึ่งในทีมรักษานายทรัมป์ กลับออกมาสวนว่าการออกมาของนายทรัมป์ถือเป็นการละเมิดมาตรการกักบริเวณ และเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อแก่คณะติดตามในรถประจำตำแหน่งของประธานาธิบดี และเชื่อว่าคนขับรถและชุดอวกาศต้องถูกกักบริเวณ 14 วัน

ส่วนนายแพทย์ดอน คอนเลย์ หมอประจำตัวของผู้นำสหรัฐฯ ออกมายอมรับว่ามีการให้ออกซิเจนนายทรัมป์จริง หลังระดับออกซิเจนในร่างกายต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ถึง 2 ครั้ง รวมถึงให้ยาสเตียรอยด์ “เดกซามิธาโซน” ที่มีผลการศึกษานี้ชี้ว่าดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก นพ.ดอนแจง กรณีนี้นี้ไม่เกี่ยวกับว่าอาการป่วยของนายทรัมป์รุนแรงหรือไม่ แต่เราพยายามทำทุกอย่าง ขณะที่หนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ รายงานอ้างแหล่งข่าวว่า นายทรัมป์รู้ผลการตรวจเบื้องต้นว่าติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 1 ต.ค. แต่ยังคงเดินทางไปออกรายการสถานีโทรทัศน์ช่องฟ็อกซ์ นิวส์ และเปิดเผยกับทีมข่าวฟ็อกซ์เพียงว่า น.ส.โอป อิลด์ ที่ปรึกษาคนสนิทติดเชื้อ แต่ไม่พูดเรื่องผลตรวจเบื้องต้นของตัวเอง ส่วนนายโรเบิร์ต โอไบรอัน ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องหาหรือเรื่องการมอบอำนาจรักษาการแก่รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะนี้ เนื่องจากนายทรัมป์ยังคงแข็งแรง

ด้านสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยังคงนำวิกฤตกังวล ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 35.4 ล้านคน เสียชีวิตรวม 1.04 ล้านคน โดยนายไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกว่า จากการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดในขณะนี้ เชื่อว่าประชากรโลกทั้งหมดราว 7,800 ล้านคนนั้น มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วอย่างน้อยร้อยละ 10 หรือประมาณ 780 ล้านคน โดยสหรัฐฯ ยังคงคิดเชื่อมากสุดในโลก

คือ 7.69 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 2.1 แสนคน ตามด้วยอินเดีย คิดเชื้อมาก 6.62 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.03 แสนคน โดยที่ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 12,565 คน ทำให้กรุงปารีสประกาศเตือนภัยการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด ผับ บาร์ต้องปิดให้บริการ 2 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. เป็นต้นไป ส่วนที่อังกฤษ กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,961 คน เนื่องจากเป็นยอดผู้ติดเชื้อดักสำรวจ 15,841 คน ขณะที่ญี่ปุ่น มีการไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของนายเคนโซ ทากาเคะ สึไนเออร์ชื่อดังวัย 81 ปี หลังติดเชื้อโควิด-19 ที่ฝรั่งเศส



ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 12

ใช้แอป “เป่ากั๊ง” ยืนยันตัวตนแก่ปมทุจริต

● เล็งเปิดตัว 15 ต.ค.แทนบัตรประชาชน ● “อนุทิน” จี้ทรวจทุจริตใน-นอก สปสช.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข รับให้บริการประชาชนเพราะถือเป็นหน่วยงาน และ รพ.สาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ ที่มืองกันที่ค้องให้ความช่วยเหลือ ส่วนกรณีที่มา ด้าน ทพ.อรอดพร ลิ่มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า

แก้ไขปัญหาคณะกรรมาธิการที่สำนักงานหลักประกัน ศรีสุวรรณ จรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์ วันที่ 7-9 ต.ค.นี้ สปสช.มีคลินิก และ รน.เอกชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชน รัฐธรรมนูญไทย จะไปทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้มี หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ ซึ่งจนถึงหลักเกณฑ์ต่างๆทั้งวิธีการจ่ายเงิน ความ

อุปถัมภ์ในที่กรุงเทพมหานคร 189 แห่ง ที่พบการ การตรวจสอบอดีตผู้บริหาร สปสช. เกี่ยวข้องกับทุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยในระหว่างนี้ไม่มีสถานพยาบาล ใด แห่ง เข้าร่วมมา

ทุจริตเบิกจ่ายงบส่งเสริมสุขภาพว่า สปสช.ได้รับ คลินิกบัตรทองนั้น คนไม่รู้สึกกังวลและได้มีการตั้ง ทดแทนคลินิกที่มีปัญหาไปก่อน จึงยืนยันว่าการรักษาขณะนี้ประชาชนสามารถ

แก้ไขทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยกรรมการไม่ได้มี ไปใช้สิทธิ์ได้ทุกที่ ส่วนเรื่องกรณีที่มีการระบุว่า มีอดีตผู้บริหาร สปสช. เกี่ยวข้อง

ประสานกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการใน ส่วนเกี่ยวข้องกับห้วงเวลาที่เกิดเหตุ การตรวจสอบ กับการทุจริตนั้น ก็ยินดีจะให้เข้ามาตรวจสอบ เพราะการบริหารของ สปสช.

สังกัดที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมา เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้เวลาดำเนินการและ บริหารโดยมติของบอร์ด ส่วนการป้องกันปัญหาการทุจริตปัญหาในอนาคต

จะนำระบบการยืนยันตัวตนผู้เข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชันเป่ากั๊งของธนาคาร จะนำระบบการยืนยันตัวตนผู้เข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชันเป่ากั๊งของธนาคาร

กรุงไทย ใช้ในการยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน จึงเปิดตัววันที่ 15 ต.ค.นี้

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**ไวยเล็กรพ.-คลินิก
ลดยแพ2ล้านคน**

**ร้องประยุทธ์
แก้บัตรทอง**
กระทบนัก "ศรี
สุวรรณ" นำทัพพาผู้
ป่วย "บัตรทอง" ทั่วกรุง
เทพา ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

บัตรทอง □ ต่อจากหน้า 1

บุกร่อง “นอยทรมันตรี” ถึงทำเนียบรัฐบาล วอน สบย สปสช. ปมเลิกสัญญาสถานพยาบาล ทั้ง รพ.-คลินิกเอกชน ทำผู้ป่วยเดือดร้อนกว่า 2 ล้าน คน ด้าน “พล.อ.ประยุทธ์” ออกโรงแจง สปสช. ยกเลิกสัญญา “คลินิกบัตรทอง” เช่น บมจ.เจริญทรัพย์ แพทย์ประจำตัวคนจน ขณะ “อนุทิน” ย้ำ เค้น หนี้ยาแก้คัดง้างขบวนการ ฟัง สปสช. ตัดค่าใช้จ่าย “เป็ดคัง” ลงทะเบียนรักษาคัดทอง 16 ค.ค.

จากกรณี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ออกมาแถลงยกเลิก สัญญาการให้บริการบัตรทองของสถานพยาบาล ในกรุงเทพฯ หลังจากตรวจพบการทุจริตเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเป็น จำนวนมาก ส่งผลให้มีการยกเลิกไปแล้วทั้งสิ้น 190 แห่ง กระทั่งประชาชนรวมกว่า 2 ล้านคน นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 5 ค.ค. นายศรี สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าว มีการตั้งคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ โดยมีอาการอาโฮส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย ประเมินผล เป็นประธาน ฟุ้งเป่าไปที่ รพ. และ คลินิกเอกชน มีทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิก อายุกรรม และคลินิกทันตกรรม เป็นต้น โดยมีได้แยกปลอตาแยกน้ำให้ชัดเจน ทำให้ผู้ป่วย ต้องหาสถานพยาบาลแห่งใหม่กันอย่างโกลาหล และเป็นภาระเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยอย่างมาก จากเดิมที่เดินทางไปตรวจรักษา รพ. หรือ คลินิกใกล้บ้าน แต่กลับต้องไปหาสถานที่ตรวจรักษาในสถานที่แห่งใหม่ จนต้องไปแย่งกันเข้าคิวรอ ใช้เวลามากกว่าครึ่งค่อนวันกว่าจะถึงคิว

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ผลจากปัญหา ดังกล่าว ไม่มีใครพูดถึงหรือกล่าวถึงการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้บริหาร สปสช. และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สปสช. ที่อนุมัติการเบิกจ่ายค่าบริการ ที่ไม่ถูกต้องของ 190 สถานพยาบาล หรืออาจจะมากกว่า 190 แห่ง ที่อาจเกิดขึ้นมานานตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่มี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทั่งมีมติผู้บริหาร สปสช. บางคนออกมาตั้งคำถามถึงทุก กม. และ ปริมณฑลมากมายหลายสาขา จนเป็นที่สังเกตุ เพราะระดมหมิ่นประมาทขึ้นเป็นไปแต่ละคลินิก เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับศักยภาพในการ ตรวจรักษา และในแต่ละปีจะทำเอกสารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไปยัง สปสช. ในอัตราที่สูงมากจน ผิดสังเกต แต่ สปสช. กลับไม่ได้ทำอะไร นั่น แสดงว่าอาจมีคณาจารย์ในที่ตั้งระบบกลไกการ ทุจริตดังกล่าวมานานแล้ว แต่ไม่ยอมเปิดเผยให้ สาธารณชนได้รับรู้ แต่เมื่อเรื่องเหล่านี้เกิดเป็นข่าว คริกโครมขึ้นมา กลับเบี่ยงเบนประเด็นไปเล่นงาน โรงพยาบาล และคลินิกเอกชนแทน เพื่อกลบเกลื่อนผู้คนที่ถูกขูดรีดทรัพย์ของ สปสช. ไซหรือโอน นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า สมาคม องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และผู้ช่วยบัตรทองที่กรุงเทพฯ พนักงานเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล ต่าง ๆ เกือบ 1,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจาก คำสั่งของ สปสช. จะร่วมกันเดินทางไปยื่นคำ ร้องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข ในฐานะประธาน กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบ การทำหน้าที่ของผู้บริหาร สปสช. ว่าเข้าข่ายการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือไม่ รวมทั้งการ เสนอทางออกของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย โดยจะร่วมกันเดินทางไปยื่นคำร้องในวันที่ 6

ค.ค.เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล ที่ตั้งสถานีโมเดิร์น ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว. กลาโหม กล่าวถึงกรณีนี้ที่ สปสช. ยกเลิกคลินิกเข้า ร่วมโครงการบัตรทอง 190 แห่ง ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบเกือบ 2 ล้านคน ว่า เรื่องนี้เป็นสิ่ง สำคัญ เพราะรัฐบาลมุ่งหวังเรื่องการแก้ปัญหาการ ทุจริตอยู่แล้ว และมีหลักฐานชัดเจนจึงเป็นการ ดำเนินการทางกฎหมาย ขณะเดียวกันต้องดูแล สถานบริการที่ให้บริการทดแทนไปด้วย และมีจำนวนมากพอสมควรที่ได้รับผลกระทบ นี้อย่าง ที่เราให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาทุจริต โดยได้ มีรายงานอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรว.สาธารณสุข กล่าวว่า กรณีที่ นายศรีสุวรรณ เြียมร้องเรียน และขอให้เอาผิด ผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตบัตรทองในกรุงเทพฯ เป็น เรื่องที่ี่ดีที่จะร่วมกันตรวจสอบ ยืนยันว่า ใน การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสถานพยาบาลใน เขตกรุงเทพฯ พบการเบิกจ่ายผิดปกติกถึง 190 แห่ง จะไม่ดำเนินการเพียงแค่การยกเลิกการเป็น ผู้ตั้งปัญหาหน่วยบริการกับ สปสช. เท่านั้น แต่จะ ต้องตรวจสอบไปถึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความคิด ทั้งเป็นผู้กระทำผิด ผู้ร่วม สนับสนุนหรือแม้แต่ผู้ประมาทเลินเล่อ ส่วน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรว.สาธารณสุข กล่าวว่า กรณีนี้ที่ นายศรีสุวรรณ เြียมร้องเรียน และขอให้เอาผิด ผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตบัตรทองในกรุงเทพฯ เป็น เรื่องที่ี่ดีที่จะร่วมกันตรวจสอบ ยืนยันว่า ใน การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสถานพยาบาลใน เขตกรุงเทพฯ พบการเบิกจ่ายผิดปกติกถึง 190 แห่ง จะไม่ดำเนินการเพียงแค่การยกเลิกการเป็น ผู้ตั้งปัญหาหน่วยบริการกับ สปสช. เท่านั้น แต่จะ ต้องตรวจสอบไปถึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความคิด ทั้งเป็นผู้กระทำผิด ผู้ร่วม สนับสนุนหรือแม้แต่ผู้ประมาทเลินเล่อ ส่วน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรว.สาธารณสุข ในฐานะประธาน กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบ การทำหน้าที่ของผู้บริหาร สปสช. ว่าเข้าข่ายการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือไม่ รวมทั้งการ เสนอทางออกของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย โดยจะร่วมกันเดินทางไปยื่นคำร้องในวันที่ 6

การนำร่องเรื่องนี้ ต้องหาพื้นที่ที่มีต้นทุนในเรื่อง ระบบการจัดการอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเขต 1 เขต 12 เขต 9 และกรุงเทพฯ ที่มีศักยภาพ บริหารแบบ พ่วงบริการอยู่แล้ว แต่เราต้องเลือกว่ามีพื้นที่อื่น ๆ หรือไม่

วันเดียวกัน ที่ รพ.ราชวิถี นายสชาติ ปิคุ เตชะ รว.สาธารณสุข พร้อมด้วยพ.ต.ท.ศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.จักร กรีฐ ใจวิถี รองเลขาฯ สปสช. เปิดคลินิกบัตร ประกันสุขภาพ ตามมาตรา 8 รพ.ราชวิถี รองรับ ผู้ป่วยบัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากกรณี สปสช. ได้ยกเลิกสัญญาทำหน่วยบริการเอกชนบางแห่ง โดยตั้งแต่วันที่ 8 ค.ย. ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ได้รับผลกระทบในสิทธิระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 8 แล้ว 9,191 ราย พ.อ.อรรถพล ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาฯ สปสช. กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริต คลินิกบัตรทองในวันที่ 7-9 ค.ค. สปสช. เตรียม เชิญคลินิก และรพ.เอกชน ที่สนใจเข้าร่วม โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ ซี-เจ็งถึง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งวิธีการจ่ายเงิน ความ ไปฟรีไซ โดยในระหว่างนี้ยังมีสถานพยาบาล 111 แห่ง ที่รองรับผู้มีสิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบ ส่วนกรณีที่มีการเรียนว่ามีอดีตผู้บริหาร สปสช. บางคนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และ ยินดีที่จะให้เข้ามาตรวจสอบ ส่วนการฟ้องกัน ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกินกำหนด จะนำระบบการยืนยัน ตัวคนผู้เข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป็ด คัง” ของธนาคารกรุงไทย ใช้ในการยืนยันตัวตน ด้วย Health Digital ID นอกจากนี้ ยัง สามารถลดเวลานัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับ บริการ สามารถดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลัง และชำระค่าบริการส่วนที่ที่ยังอยู่นอกเหนือสิทธิ ได้ทันที โดยจะเปิดในวันที่ 16 ค.ค.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

บิกตูสั่งฟันโกงบัตรทอง หลักฐานชัดเจนรับจัดการ สธ.ให้รพ.ราชวิถีรับผู้ป่วย

“นายกฯ” ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญปมทุจริตบัตรทอง ยันมีหลักฐานชัดเจน ต้องดำเนินตาม กม.พร้อมเร่งหาที่ใหม่ทดแทนให้ ปชช.“อนุทิน” ลั่นคลินิกพบธุรกรรม ส่อไม่สุจริต คงไม่สามารถร่วมงานกันต่อได้ ยันจะดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง ส่วนคลินิกเอกชนใด ที่จะขึ้นทะเบียนมารับเป็นหน่วยบริการเพิ่มเติม สปสช.ก็ยินดี ด้าน สธ.ให้รพ.ราชวิถี ดูแลผู้ป่วยบัตรทองกว่า 2 ล้านคนใน กทม.ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัด ผ่าตัด-ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง

▶▶▶ ต่อ : บัตรทอง -หน้า 2

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 2)

บัตรทอง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเลิกคลินิกที่ร่วมโครงการบัตรทอง 190 แห่ง ทำให้ผู้ป่วยที่มีบัตรทองได้รับผลกระทบเกือบ 2 ล้านคนว่า เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะรัฐบาลก็มุ่งหวังในการแก้ปัญหาการทุจริตอยู่แล้ว ซึ่งกรณีนี้เป็นการทุจริตที่มีหลักฐานชัดเจน ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไป ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลสถานบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนทดแทนไปด้วยซึ่งก็มีจำนวนมากพอสมควร ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญการแก้ปัญหาการทุจริตซึ่งมีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ กทม. ที่พบการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณสุขภาพป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยบริการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าการยกเลิกสัญญาคลินิกต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อได้รับแก้ไขทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยกระทรวง สธ.ให้หน่วยบริการในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล มารองรับให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยเพราะถือเป็นหน่วยงานพี่น้องกันที่ต้องให้ความช่วยเหลือ

“เมื่อพบธุรกรรม ที่ไม่ปกติและต่อไปในทางไม่สุจริต คงไม่สามารถดำเนินการร่วมกันต่อไปได้ โดยต้องดำเนินการคัดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับคลินิกเอกชนใด ที่จะขึ้นทะเบียนมารับเป็นหน่วยบริการ

เพิ่มเติม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีความยินดี ขณะที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ขอให้ สปสช. ตั้งระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ขึ้นมา เพื่อไม่ให้เกิดข้อหวัดที่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้อีก” นายอนุทิน ย้ำ

นายอนุทินระบุว่า การตรวจสอบเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ ต้องใช้เวลาดำเนินการคนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบอร์ดสปสช. ซึ่งมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อัยการ ดีเอสไอ และตำรวจ ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบอยู่และเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมการจากภายนอกเข้ามาถือว่าตนทำอย่างเต็มที่ ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เท่าที่จะทำได้ การสอบสวนของคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้สอบสวนแค่คลินิกที่ตรวจสอบพบการทุจริตเท่านั้น แต่จะสอบสวนภายในองค์กรด้วยว่าทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างไร

วันเดียวกัน ที่ตึกอาชุลีธรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข. พร้อม นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์จักรกริช ไข่วัฒน์ รองเลขาธิการ สปสช. ได้เปิดคลินิกบัตรประกันสุขภาพมาตรา 8 โรงพยาบาลราชวิถี

โดยนายสาธิต ให้สัมภาษณ์ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเลิกสัญญากับหน่วยบริการเอกชนบางแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ได้รับผลกระทบประมาณ 2 ล้านคน ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างที่ สปสช. เร่งจัดหาหน่วยบริการระดับปฐมภูมิแห่งใหม่ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ที่มีโรงพยาบาลหลาย

แห่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครร่วมกันรองรับให้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ทางกรมการแพทย์ได้เปิดคลินิกบัตรประกันสุขภาพ มาตรา 8 ที่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อดูแลผู้ป่วยบัตรทองส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัดผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เป็นต้น โดยกรมการแพทย์ให้บริการที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ขอให้เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุด

ด้าน นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ ให้การรักษาพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อนและด้านพัฒนาวิชาการ ซึ่งได้ให้โรงพยาบาลราชวิถี จัดตั้งคลินิกบัตรประกันสุขภาพ มาตรา 8 ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สามารถเข้าถึงบริการโดยตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบในสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 8 แล้ว จำนวน 9,191 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**เปิดประเทศเพิ่มพื่นศก.
รับนักท่องเที่ยวตปท.
ชง6เงื่อนไขสกัดโควิด
สธ.เห็นสัญญาณจูงวัคซีน
ไทยพบป่วยเพิ่มอีก5ราย**

9/7/106290015

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 5 ราย เป็นต่างชาติ 4 คนไทย 1 กลับจาก
อินเดีย 2 ราย มาเลเซีย 1 ราย บาหลีเรน 1 ราย และญี่ปุ่น 1 ราย ทุกราย
อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

“อนุทิน” เดินหน้าจัดหาวัคซีนโควิด-19 พร้อมเข้าร่วมโครงการ “COVAX facility” และเจรจาทวิภาคีทำความตกลงจัดหาวัคซีนล่วงหน้า ขณะที่รัฐบาลเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเจรจาเรื่องการลงทุน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยขง 6 มาตรการคุมไวรัสสามให้ สบค.เกาะ ก่อนอนุมัติให้นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพกระตุ้นเศรษฐกิจสูงเข้าไทยในลำดับต่อไป

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศรายวันว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพักใน State Quarantine ทั้งหมด มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 2 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,590 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,445 ราย และตรวจพบในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 652 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 3,390 ราย ส่วน

ผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 141 ราย ขณะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 59 ราย

ไทยป่วยใหม่5ต่างชาติ4คนไทย1

รายละเอียดผู้ป่วยใหม่ 5 ราย มาจากอินเดีย 2 ราย โดยรายที่ 1 เพศชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 27 ปี อาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี เดินทางมาถึงไทยวันที่ 25 กันยายน เข้าพักสถานที่กักกันในกทม. (ASQ) พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกันก่อนหน้า 6 ราย ตรวจครั้งแรกวันที่ 25 กันยายน (Day 0) ไม่พบเชื้อวันที่ 2 ตุลาคม เริ่มมีอาการเจ็บคอ ตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม (Day 7) ผลพบเชื้อ เข้ารักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งกทม.

- รายที่ 2 เพศชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 33 ปี อาชีพเพฟทำอาหาร เดินทางมาถึงประเทศไทยวันที่ 30 กันยายน เข้าพักสถานที่กักกันในกทม.(ASQ) ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกันก่อนหน้า ตรวจครั้งแรก วันที่ 3 ตุลาคม (Day 3) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง กทม. มาเลเซีย 1 ราย (มาจากโปรตุเกส ไปอินเดีย ไปมาเลเซีย ก่อนมาประเทศไทย)

ส่วนรายที่ 3 เพศชาย สัญชาติโปรตุเกส อายุ 34 ปี อาชีพลูกเรือสายการบิน เช่าเหมาล่า เดินทางจากโปรตุเกส ถึงอินเดีย วันที่ 18 กันยายน และถึงมาเลเซีย วันที่ 24 กันยายน ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน เข้าพักสถานที่กักกันใน จ.สมุทรปราการ (ASQ) ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกันก่อนหน้า ตรวจครั้งแรก วันที่ 3 ตุลาคม (Day 3) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง จ.สมุทรปราการ รายที่ 4 เพศชาย สัญชาติบาห์เรน อายุ 50 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีภรรยาคนไทย เดินทางมาถึงไทยวันที่ 27 กันยายน เข้าพักสถานที่กักกันในกทม. (ASQ) ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกันก่อนหน้า ตรวจครั้งแรก วันที่ 2 ตุลาคม (Day 5) ผล

พบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง กทม. ญี่ปุ่น 1 ราย

และรายที่ 5 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 55 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 30 กันยายน เข้าพักสถานที่กักกันในจ.ชลบุรี (SQ) พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกันก่อนหน้า 1 ราย วันที่ 3 ตุลาคม เริ่มมีอาการคันเนื้อครันตัว ไอ ตรวจครั้งแรก วันที่ 4 ตุลาคม ผลพบเชื้อ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง จ.ชลบุรี

สธ.ลงนามจองวัคซีนโควิดล่วงหน้า

ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 ว่า วันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ. สาธารณสุข เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัคซีนฯ ซึ่งเห็นชอบนโยบายจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า มีโอกาสทั้งได้หรือไม่ได้วัคซีนดังกล่าว แต่เพื่อให้การจัดหาวัคซีนรวดเร็วทันสถานการณ์ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และประชาชนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีน จึงยกเร่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น 2563 ตามมาตรา 18 (4) แห่ง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

โดยมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักทำข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในส่วน COVAX facility และทำความร่วมมือแบบทวิภาคีกับผู้ผลิตวัคซีน ที่กำลังทดสอบในคนระยะที่ 3 ทั้งในเอเชียและยุโรป โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขลักษณะเดียวกับ COVAX facility คือต้องลงนามทำสัญญาสำหรับร่วมพัฒนาศักยภาพผลิตวัคซีน เพื่อจัดหาวัคซีนและจ่ายเงินร่วมพัฒนาล่วงหน้าก่อนมีวัคซีน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

หารือแผนเร่งรัดเข้าถึงวัคซีน

นอกจากนี้ ที่ประชุมหารือความ
กับหน้าแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน
โควิด-19 ของคนไทย ในโครงการพัฒนา
วัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำ และเตรียม
พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิต
วัคซีนโควิด-19 วงเงิน 1,000 ล้านบาท
ซึ่งได้รับการจัดสรรจากงบกลางปี 2563
โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่
พัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทย
ชนิด mRNA โดยคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 365 ล้านบาท
การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิต
วัคซีนชนิด Viral vector โดยบริษัท
สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด 600 ล้านบาท
และการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สัตว์ทดลอง ดำเนินการโดยศูนย์วิจัย
ไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 ล้านบาท

เลี้ยงเปิดรับนักท่องเที่ยวจากเจราจลงทุน

วันเดียวกัน ทำเนียบรัฐบาล
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อนุมัติ
ให้นักธุรกิจและผู้มีใบอนุญาตทำงาน
เดินทางเข้าประเทศมาแล้วจำนวน 11,000
คน และคนกลุ่มนี้ยอมรับการเข้ากักตัว
ในสถานกักกันทางเลือก (Alternative
State Quarantine: ASQ) 14 วัน
ขณะนี้ศบค. อนุมัติให้มีนักท่องเที่ยวแบบ
Long Stay โดยใช้ Special Tourist
Visa (STV) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมแล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ดังกล่าวต้องเข้ากักตัวในสถานกักกันทาง
เลือก (Alternative State Quarantine:
ASQ) 14 วัน ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
ระยะต่อไป รัฐบาลเห็นความจำเป็นที่ควร
อนุญาตให้นักธุรกิจที่จะเข้ามาเจรจา
ธุรกิจ และพิจารณาตัดสินใจด้านการลงทุน
เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูงในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ขงมาตรการเข้าศบค.รับมีือนักลงทุน

นายอนุชา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้
เนื่องจากนักธุรกิจกลุ่มดังกล่าวเดินทางเข้า
มาระยะสั้น จึงควรมีมาตรการพิเศษ
กำกับดูแล เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เตรียมเสนอมาตรการในการประชุมคณะ
กรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลาย
การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและ
ยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่ง
มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็น
ประธาน เพื่อนำข้อสรุปเสนอนายกฯต่อไป
โดยคาดว่าจะมาตรการที่เตรียมเสนอ
มีดังนี้ 1.มีผลตรวจโควิด-19 (RT-PCR)
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าไทย
2.มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุม
การรักษาโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกว่า
1 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 3.ตรวจ
หาเชื้อ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึงและ
ออกจากประเทศไทย ที่ช่องทางเข้า-ออก
ประเทศไทย 4.ให้มีผู้ติดตามด้านการ
แพทย์และสาธารณสุขตลอดระยะเวลาที่
พำนักในประเทศไทย หรือเงื่อนไขอื่นที่
เหมาะสม 5. ให้เดินทางโดยยานพาหนะ
ที่เตรียมไว้ ตามแผนการเดินทางที่กำหนด
เท่านั้น 6.ติดตั้ง Application ติดตาม
ตัว ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ใน
ประเทศไทย

ประชุมหาข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้

“รายละเอียดมาตรการอาจมีเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยคณะกรรมการ
เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับ
ใช้มาตรการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จะประชุมหาข้อสรุป
ภายในสัปดาห์นี้ และขั้นตอนต่อจากนี้
จะพิจารณาเพิ่มเติมเพื่ออนุมัติให้มีกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เป็นลำดับต่อไป” นายอนุชากล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

เมียนมาติดไวรัสพุ่ง
ป่วย1.2หมื่นดับกว่า400
‘อังกฤษ-ฝรั่งเศส’อ่วม

สถานการณ์ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ในเมียนมายังวิกฤติ
▶▶▶ ต่อ : เมียนมา -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

เมียนมา

ยอดติดเชื้อพุ่งไม่หยุดวันเดียวเกือบ 1,300 ราย พบสถิติ ดายสะสมพุ่ง 412 คน

ขึ้นอันดับ 3 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ ขณะที่ อังกฤษติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นนับหมื่น รวม ยอดสะสมทะลุ 5 แสน เช่นเดียวกับ กรุงปารีสของฝรั่งเศสประกาศยกระดับ เดือนกักกันสูงสุด ทำให้สถานบันเทิงในเมืองหลวงต้องหยุดให้บริการ ส่วนผู้นำ สหรัฐในวันออกจากโรงพยาบาล นักรด โข้วตัวแฟนคลับ แพทย์ชี้เสียงแพร่เชื้อ กักตัวที่นักรวมรถคันเดียวกัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกยังน่าเป็นห่วง ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ว่า ทางกรมเมียนมาสรุปจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มี 1,294 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด นับตั้งแต่เมียนมาพบผู้ติดเชื้อคนแรก ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 17,794 คน ส่วนผู้เสียชีวิตพบเพิ่ม 41 คน ทำให้สะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 412 คน อยู่ในอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ รักษาหายแล้ว 5,195 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งของ เมียนมายืนยัน การเลือกตั้งทั่วไปจะยัง เกิดขึ้นตามกำหนดการเดิมคือ วันที่ 8 พฤศจิกายน โดยใช้สิทธิ์ล่วงหน้าสำหรับ ชาวเมียนมาในต่างประเทศเริ่มขึ้นตั้งแต่ ปลายสัปดาห์ที่แล้ว

อังกฤษติดเชื้อทะลุ 500,000 คน

เช่นเดียวกับ ทางการอังกฤษ รายงานว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ 22,961 คน ในรอบ 24 ชั่วโมงเช่นกัน โดย เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเผยว่า ตัวเลขที่พุ่งสูงชัน เป็นผลมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่ทำให้ได้รับข้อมูลผู้ป่วยซ้ำช่วงสัปดาห์ สุดท้ายของเดือนกันยายน ขณะที่ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว และจะนำ ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อช่วงดังกล่าวรวมเข้ากับรายงานยอดผู้ป่วยวันต่อไป ขณะนี้

อังกฤษมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 502,978 คน และผู้เสียชีวิต 42,000 คน

นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษให้สัมภาษณ์บีบีซี ว่า อังกฤษต้องต่อสู้กับการระบาดของโรค โควิด-19 ในฤดูหนาวอย่างยากเย็น แต่หวังว่าสถานการณ์ระบาดอาจทุเลาลง ก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาส

ขณะที่สาธารณสุขอังกฤษเตรียม เปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานในศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะ ขณะที่รัฐบาลอังกฤษได้สั่งวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 หลายสิบล้านโดสจาก โครงการวิจัยแก่สหพันธ์หลายแห่งที่ รวมถึงโครงการพัฒนาวัคซีนร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับบริษัท แอสตราเซนเนกา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 9 คำรับ อยู่ในขั้นตอนทดลองทางคลินิก ระยะสุดท้าย แต่ยังไม่มีการอนุมัติว่า วัคซีนดังกล่าวจะได้รับการผลิตเพื่อใช้ ทั่วกว้างเมื่อใด

ฝรั่งเศสป่วยพุ่งยกระดับเตือนภัยสูงสุด

สถานการณ์ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในฝรั่งเศสยังน่าเป็นห่วง สำนักนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศส ประกาศยกระดับการเตือนภัยไวรัส โควิด-19 ระดับสูงสุด ทำให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ ต้องปิดให้บริการเป็นเวลาสอง สัปดาห์ตั้งแต่วันอังคาร ส่วนร้านอาหาร อาจต้องวางระเบียบด้านสุขาภิบาลใหม่ เพื่อยังสามารถให้บริการได้อยู่

เจ้าหน้าที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีระบุว่า สถานการณ์ในกรุงปารีสยังไม่ดีขึ้น รัฐบาลยังคงมาตรการ 3 ข้อ ที่เข้มงวดระดับสูงสุด หลังมีการ ติดเชื้อในผู้สูงอายุเกิน 100 คน ต่อ ประชากรผู้สูงอายุ 100,000 คน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

มีผู้ติดเชื้อเกิน 250 คนต่อประชากร
ทั่วไป 100,000 คน และมีเตียงผู้ป่วย
หนักที่สงวนไว้สำหรับผู้ป่วยด้วยโรค
โควิด-19 ไม่ถึง 30%

สำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส
ระบุในแถลงการณ์ว่า บริษัทเอกชนที่
ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ควรให้พนักงาน
ทำงานที่บ้าน ขณะที่การเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยควรมีผู้เข้าเรียนที่
สถาบันเพียงครั้งเดียว ส่วนมาตรการ
เสริมอื่น จะมีผลตั้งแต่วันอังคาร

ทรัมป์นั่งรถโชว์ตัวแฟนคลับ

ความคืบหน้าอาการป่วยของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ
หลังติดไวรัสโควิด-19 วันเดียวกันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่าง
รักษาอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ใน
โรงพยาบาลทหาร นั่งรถออกจาก
โรงพยาบาล เพื่อทักทายกลุ่มผู้สนับสนุน
ที่มารอให้กำลังใจที่ด้านนอกเป็นระยะ
การปรากฏตัวของผู้นำสหรัฐ มีขึ้นหลัง
จากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวระบุในคลิปวิดีโอ
ที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์รับปากว่า
จะมีเซอร์ไพรส์ และเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 มากขึ้น

ส่วนแพทย์ที่รักษาผู้นำสหรัฐ
เผยว่า ประธานาธิบดีทรัมป์มีอาการดี
ขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่าอาจออกจาก
โรงพยาบาลได้เร็วที่สุดวันนี้ ส่วนคนที่
อยู่ในรถคันเดียวกับนายทรัมป์ แพทย์
ระบุว่ามีความเสี่ยงสูงจะต้องเข้ารับการ
กักตัวโดยทันที

ทรัมป์ปลุมน.ส.ตำให้ข้อมูลแย้งหมอ

ขณะเดียวกัน มีรายงานของผู้สื่อข่าว
ซีเอ็นเอ็น และเดอะ นิวยอร์ก ไทม์
สระบุ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่
พอใจนายมาร์ค มิโดว์ส หัวหน้าคณะ
เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวเป็นอย่างมาก
กรณีที่นายมิโดว์ส ให้ข้อมูลอาการป่วย
ของตนสวนทางกับ ร.ต.นพ.ฉอน "คอนสตันซ์"
หัวหน้าคณะแพทย์ประจำตัวผู้ดำรง

ตำแหน่งประธานาธิบดี เป็นไปในทำนอง
ที่ว่า ผู้นำสหรัฐอเมริกาไม่สู้ดี เมื่อวันศุกร์
ที่ผ่านมา คณะแพทย์ต้องจับตาอาการ
ภายในอีก 48 ชั่วโมงข้างหน้าใกล้ชิด
สวนทางกับคำกล่าวของแพทย์ประจำตัว
ผู้นำสหรัฐ ว่าอาการของทรัมป์ดีขึ้น
เป็นลำดับ

มีรายงานด้วยว่า ร.ต.นพ.คอนสตันซ์
เข้าพบผู้นำสหรัฐก่อนแถลงเมื่อวันเสาร์
และมีคำสั่งที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลกับ
สาธารณชนมากกว่าที่ทรัมป์ต้องการให้
เปิดเผย

อินเดียติดเชื้อใหม่ลดลงต่อเนื่อง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ในอินเดียว่า มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยอินเดีย
มีผู้ติดเชื้อใหม่ 74,442 คน และมี
ผู้เสียชีวิต 903 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ
สะสมขณะนี้อยู่ที่กว่า 6.6 ล้านคน และ
ยอดผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 102,700 คน
ปัจจุบันอินเดียมียอดผู้ติดเชื้อมากเป็น
อันดับสองของโลก รองจากสหรัฐฯ
แม้ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ของอินเดีย
กำลังลดลง แต่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
ต่อวันสูงที่สุดในโลก ขณะที่อัตราตายป่วย
จากโควิด-19 อยู่ที่ร้อยละ 8.4 นับว่า
สูงที่สุดในโลก เช่นกัน โดยขณะนี้
มีชาวอินเดียหายป่วยจากโควิด-19
แล้วกว่า 5.5 ล้านคน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้า 1

เฮปัติรทองรักษาได้ทุกรพ.

1พ.ย.นำร่องกทม.-ปริมณฑล
เสียหนูแกลงผลบอร์ดสปสช.
เผยใช้แค่บัตรประช.แสดงตน
'ป่วยมะเร็ง'พบหมอได้ทุกที่

ตรวจหาไวรัสได้ทันที สปสช.เริ่ม 1 พ.ย. นำร่องกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ไม่ต้องทำใบส่งตัว ขอย้ายเครือข่ายมีผลทันที (อ่านต่อหน้า ๑)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

บัตรทอง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอเพื่อยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ การประชุมบอร์ด สปสช. ในวันนี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยที่ประชุมบอร์ด สปสช. ได้เห็นชอบข้อเสนอ สปสช. ในการพัฒนาระบบบริการ ช่วยลดขั้นตอน แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับบริการให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ ตามที่ได้มอบนโยบาย สปสช. ก่อนหน้านี้

“และในวันนี้ สปสช. ได้นำเสนอต่อบอร์ด สปสช. เพื่อดำเนินการเร่งด่วนใน 4 เรื่องด้วยกัน ดังนี้ 1. ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในระบบบัตรทอง ตามนโยบาย ‘30 บาท รักษาทุกที่’ โดยเป็นการเริ่มที่บริการระดับปฐมภูมิ เบื้องต้นนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งภาพรวมโครงสร้างของระบบบริการมีความพร้อมที่จะเดินหน้าได้ โดย สธ. และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จะขยายเครือข่ายบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับ มีการเชื่อมต่อข้อมูลคลินิกหมอครอบครัวและผู้ป่วยเพิ่มเติม จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน และมีระบบยืนยันตัวตนประชาชนในการรับบริการผ่านบัตรประชาชน ทั้งนี้จะเริ่มต้นได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้” รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า 2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว เดิมผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รพ.) มีส่วนหนึ่งต้องนอนรักษาต่อเนื่องด้วยสาเหตุทางการรักษา ซึ่งในกรณีที่ใบส่งตัวครบกำหนด ในการใช้สิทธิบัตรทองต่อเนื่อง ผู้ป่วยหรือญาติต้องกลับไปยังหน่วยบริการประจำเพื่อขอใบส่งตัวใหม่ เกิดความไม่สะดวกและเป็นปัญหา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการนี้ สปสช. ได้ปรับระบบให้ผู้ป่วยในสามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันทีตามการวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่ต้องใบส่งตัว ใช้เพียงบัตรประชาชนตรวจสอบตัวตนผู้ป่วย ซึ่งจะนำร่องในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา เริ่มวันที่ 1

พฤศจิกายนนี้ ส่วนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2564 ก่อนขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป 3. โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม โรคมะเร็งเป็นภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาโดยเร็ว เพื่อให้โอกาสการลุกลามและมะเร็งบางชนิดยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ แต่ด้วยขั้นตอนการส่งตัวผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ป่วยมะเร็งไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยเร็ว

“ดังนั้น สปสช. ได้ปรับระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่ถูกรักษาแล้วว่าเป็นมะเร็งจะได้ไปรับรองและประวัติ หรือได้คัดเลือกไปรับบริการที่อื่นผ่าน 3 ช่องทาง คือ สายด่วน สปสช. 1330 แอปพ์ สปสช. และติดต่อที่หน่วยบริการโดยตรง เฉพาะที่โรงพยาบาลรักษามะเร็งที่มีความพร้อมเข้าร่วม ให้บริการตามโปรโตคอลรักษามะเร็ง บริการระบบสาธารณสุขทางไกล บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกล และการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home) โดยค่าบริการให้ส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายัง สปสช. ซึ่งได้มีการออกแบบการบริหารจัดการไว้แล้ว ทั้งนี้จะเริ่มในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2564” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวอีกว่า 4. ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน เป็นปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องมาระยะหนึ่ง ด้วยติดขัดการเข้ารับรักษาในช่วงของการเปลี่ยนหน่วยบริการที่ตามระบบกำหนดให้ต้องรอ 15 วัน แต่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาก้าวหน้า โดยเฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหน่วยบริการทำให้ สปสช. สามารถปรับระบบแก้ปัญหาของว่างนี้ได้ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใหม่ได้ทันทีหลังเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ รวมถึงกรณีประชาชนเปลี่ยนหน่วยบริการเองผ่านแอปพ์ สปสช. โดยหน่วยบริการสามารถพิสูจน์สิทธิและเบิกจ่ายค่าบริการผ่านบัตรประชาชนสมารถ การ์ด ทั้งนี้จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2564

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่าจะเริ่มกำลังเลือกพื้นที่ โดยต้องมีการประเมินก่อนว่าพื้นที่ไหนมีศักยภาพในการนำร่องเรื่องนี้ ต้องหาพื้นที่ที่มีต้นทุนในเรื่องระบบการจัดการอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเขต 1 เขต 12 เขต 9 และ กทม. ซึ่งมีศักยภาพ มีการบริหารแบบพวงบริการอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องเลือกก่อนว่ามีพื้นที่อื่นๆหรือไม่ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การพัฒนาระบบบริการบัตรทองในครั้งนี้ สปสช. สามารถเดินหน้าได้จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจาก สธ. และ กทม. ในการจัดเตรียมเครือข่าย

ย้ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรองรับ เพื่อให้ผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทันที รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมระบบบัตรทองในการปรับระบบบริการ ทั้งผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม และย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน

วันเดียวกัน นายอนุทินกล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะยื่นต่อนายกรัฐมนตรี สั่งการให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้บริหาร สปสช. ว่าช่วยกันตรวจสอบก็ดีแล้ว นายศรีสุวรรณเองก็คอยรักษาประโยชน์ให้กับประชาชนในทุกเรื่องอยู่แล้ว การที่มาดูแลเรื่องนี้ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ทำให้เกิดข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน เรื่องนี้เรื่องใหญ่ ไม่ใช่สอบสวน 1-2 วันแล้วเสร็จ มันเกี่ยวกับคนจำนวนมาก ต้องยืนยันตัวตน ยืนยันเอกสาร ยืนยันผู้ปฏิบัติ ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น การตรวจสอบก็แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเท็จที่มี นายจิรัฐสุ สู้ ได้ฟัง อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล ประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งคงไม่สอบสวนเฉพาะภายนอก ก็ต้องสอบสวนในและทั้งหมด ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ภายหลังสัญญาแล้วเกิดผลกระทบต่อประชาชน เรื่องนี้ สปสช. ยอมรับ ส่วนความคืบหน้าของการหาสถานบริการทดแทน ทพ.อรรถพรกล่าวว่า การเปิดรับคลินิกที่จะเข้ามาเป็นสถานพยาบาลทดแทนแห่งใหม่ ที่ตั้งเป้าไว้ว่า 500 แห่ง ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ คิดว่ามีความเป็นไปได้ เนื่องจาก กทม. ได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 13 ที่มีจำนวน 69 แห่ง ต่างออกไปติดต่อกว่าคลินิกใกล้ๆ พื้นที่จำนวน 10 แห่ง หากแล้วเสร็จก็จะได้คลินิกแห่งประมาณ 690 แห่ง และจะเพิ่มให้บริการในเวลาสาธุกร เช่น เวลา 16.00-20.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

วันเดียวกัน ที่ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาล (รพ.) ราชวิถี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.จักรกริช ใจศิริ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดคลินิกบัตรประกันสุขภาพ มาตรา 8 รพ.ราชวิถี



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

นายสาธิตกล่าวว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างที่ สปสช. เร่งจัดหาหน่วยบริการระดับปฐมภูมิแห่งใหม่ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ที่มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ร่วมกันรองรับให้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบ และกรมการแพทย์ได้เปิดคลินิกบัตรประกันสุขภาพ มาตรา 8 ที่ รพ.ราชวิถี เพื่อดูแลผู้ป่วยบัตรทองส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัดผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เป็นต้น โดยกรณีการเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ขอให้เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุด



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

ท่อม2หมื่นล.ซื้อวัคซีน
ฉีด33ล.คนป้องกันโควิด
รวมจวก'ทรัมป์'ฝืนกฎ

บอร์ดวัคซีนเคาะ 2.9 พันล้าน จอง
วัคซีนป้องกันโควิด เร่งเจรจาผู้ผลิต
ทุกราย คาด ต.ค.นี้รู้ผล ก่อนท่อม
2 หมื่นล้าน ซื้อวัคซีนให้ 33 ล้าน
คน (อ่านต่อหน้า 10)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สธ. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ว่าการ สธ.เป็นประธาน

นพ.นครแถลงว่า เบื้องต้นจะออกประกาศตามมาตรา 18 พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 2561 เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบมติการจองวัคซีนในกรอบวงเงินเฉพาะการจอง 2,930 ล้านบาท จากพ.ร.ก. เงินกู้ หรือหากมีความเร่งด่วนอาจใช้งบกลาง หรือแหล่งรายได้อื่นของรัฐบาล โดยสถาบันวัคซีนฯ ต้องเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะสำเร็จใน 2 แนวทาง ได้แก่ 1.โครงการโคแวกซ์ขององค์การอนามัยโลก ร้อยละ 20 และ 2.ความร่วมมือทวิภาคีกับผู้ผลิตวัคซีนที่เข้าสู่ระยะที่ 3 ของการทดลองในมนุษย์ ร้อยละ 30

“เป้าหมายเพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนในเวลาใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ มากที่สุดร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรในประเทศไทย หรือราว 33 ล้านคน ซึ่งปริมาณการใช้วัคซีนจะอยู่ที่ 1 คนต่อ 2 โดส ดังนั้นจะต้องจองรวม 60 ล้านโดส คาดว่าหากจะต้องซื้อวัคซีนจริงๆ จะต้องใช้กรอบวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่เป็นตัวเลขคร่าวๆ เนื่องจากยังไม่มียุทธศาสตร์ที่แน่นอน โดยกรอบเวลาการเจรจาคาดว่าจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ และจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด” นพ.นครกล่าว

นพ.นครกล่าวว่า การส่งมอบวัคซีนต้องทยอยส่งมาไม่สามารถให้ทั้งหมดในคราวเดียว ส่วนจัดสรรวัคซีนในไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ในการจัดลำดับความสำคัญตามหลักวิชาการของกลุ่มประชากรที่จะได้รับวัคซีน เบื้องต้นต้องเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ทำงานแนวหน้าในการรับมือกับโควิด-19 หรือ ฟรอนท์ไลน์ ซึ่งเป็นแนวทางสากล เพราะหากเกิดการติดเชื้อในบุคลากรกลุ่มนี้ก็จะกระทบต่อระบบการให้บริการสาธารณสุขของไทย

“ความเป็นไปได้ของการได้รับวัคซีนขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ขณะนี้มีประมาณ 10 หน่วยงาน ที่เข้าสู่ระยะที่ 3 ของการทดลองในคน ความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับวัคซีนน้อยลงเรื่อยๆ เพราะเห็นความสำคัญเร่งเข้ามาเรื่อยๆ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาทั้งหมดยังไม่มียุทธศาสตร์ คาดว่าจะเป็นประเทศชั้นนำคือ สหรัฐ อังกฤษ จีน รัสเซีย และทุกหน่วยงานที่จะสำเร็จ” นพ.นครกล่าว

นพ.นครกล่าวว่า ส่วนความก้าวหน้าของการผลิตวัคซีนในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัคซีนชนิด mRNA อยู่ระหว่างรอคิวผลิตจากโรงงานในสหรัฐ เพื่อนำมาทดลองในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 ของประเทศไทย เมื่อโรงงานเริ่มผลิตแล้วคาดว่าจะทยอยส่งมาถึงประเทศไทยในเดือนมกราคม ระหว่างนี้ทางจุฬาฯ ทดลองในสัตว์เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย และเพื่อทดลองการป้องกันโรคของสัตว์ ประเทศเราช้ากว่าประเทศชั้นนำ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำ

วันเดียวกัน เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย รวมสะสม 3,590 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ 652 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,390 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 141 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เดินทางมาจาก 4 ประเทศ 1.อินเดีย 2 ราย เป็นชายอินเดียอายุ 27 ปี อาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี และอายุ 33 ปี อาชีพเพฟทำอาหาร 2.มาเลเซีย 1 ราย ชาย

สัญชาติโปรตุเกส อายุ 34 ปี เป็นลูกเรือสายการบิน 3.บาห์เรน 1 ราย ชายสัญชาติบาห์เรน อายุ 50 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว และ 4.ญี่ปุ่น 1 ราย หญิงไทย อายุ 55 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว

วันเดียวกัน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ที่น่ากังวลขณะนี้คือ การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ และประชาชนช่วยกันสอดส่องหากพบผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หรือมีแรงงานผิดกฎหมายขอเข้าทำงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เนื่องจากกลุ่มนี้ถือว่ามีความเสี่ยงที่อาจนำเชื้อมาแพร่ให้กับคนในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้ประชาชนร่วมมือกันสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน

ที่ห้องประชุมด้านพรมแดนแม่สอดแห่งที่ 2 พังไทย บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าฯตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าฯตาก ร่วมกับนายอนิตพล ไชยน์หนัน ที่ปรึกษ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อพิจารณากำหนดจุดหรือโซนนิ่ง และมาตรการให้รถยนต์จากประเทศเมียนมาเข้ามาซื้อและขนส่งสินค้าในประเทศไทย

นายอนันต์ พลกุลกล่าวว่า ต้องทำความเข้าใจกับประเทศเมียนมาว่า มาตรการนี้ทำเพื่อทั้งสองประเทศไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด หากมีมาตรการที่ปลอดภัยเศรษฐกิจก็จะเดินต่อไปได้ อยากให้มีการสื่อสารที่ตรงกัน

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.วิรุญฤทธิ์ เล็งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากกรณี จ.มะริด ประเทศเมียนมา ซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับ 8 อำเภอ ในจังหวัดมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเติมต่อเนื่อง คณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อของเมียนมาสั่งการให้ อ.ตะนาวศรี จ.มะริด ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิดที่สะพานตะนาวศรี แห่งใหม่ โดยประชาชนที่เดินทางมาจากรัฐอาระกันและย่างกุ้ง ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจโรค

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเน้นพื้นที่แนวชายแดน อย่างเข้มงวด ปิดช่องทางธรรมชาติกว่า 40 จุด ขณะเดียวกันมีการสุ่มตรวจเชื้อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอละ 50 ตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง ผลตรวจไม่พบเชื้อ

ที่ จ.กาญจนบุรี สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สมุทรสงคราม รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากตัวอย่างน้ำลายของประชาชนบ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงทั้ง 100 ตัวอย่าง พบว่าผลตรวจของทุกคนเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19

นายปรกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี กล่าวว่า นับจากวันนี้จะใช้มาตรการจับปรับจริงตามประกาศของผู้ว่ากาญจนบุรี สำหรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหสถานเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศเมียนมา

วันเดียวกัน นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่ากาญจนบุรี มีคำสั่งขยายเวลาปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ต่ออีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-19 ตุลาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-

19 แพร่ระบาดในเมียนมาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานกรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา หลังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักจากคนในแวดวงวงการแพทย์ หลังจากวันที่ 4 ตุลาคม ทรัมป์ไหลทำเซอร์ไพรส์ด้วยการออกจาก รพ.ทหารวอลเตอร์รีด ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เพื่อพักหายกลุ่มผู้สนับสนุนของตนเองที่มาให้กำลังใจด้านนอก รพ. โดยทรัมป์สวมหน้ากากอนามัยสีดำ อยู่ในชุดสูท นั่งในรถลิμουซีนกันกระสุน โดยทรัมป์โบกมือทักทายผ่านกระจกรถให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนระยะหนึ่ง ก่อนขบวนรถของทรัมป์จะแล่นกลับเข้าไปใน รพ.

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนวิจารณ์ว่าการกระทำของทรัมป์เป็นการละเมิดข้อปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่รัฐบาลทรัมป์เป็นผู้บังคับใช้ ซึ่งกำหนดให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต้องกักตัวเองขณะพักรักษาตัว

นายเจมส์ ฟิลลิปสัน หัวหน้าภาควิชาเวชภัณฑ์ในภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ วอชิงตัน กล่าวว่า ทุกคนที่อยู่ในรถคันดังกล่าวต้องกักตัว 14 วัน พวกเขาอาจป่วย อาจตาย จากการแสดงจำพวกการเมืองโดยทรัมป์

อาการดีขึ้นต่อเนื่อง และอาจกลับไปพักรักษาตัวและกักตัวที่ทำเนียบขาวอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ 5 ตุลาคม

ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คณะแพทย์ผู้ให้การรักษาระบาดานาธิบดีทรัมป์ นำโดยนายแพทย์ฌอน คอนลีย์ แถลงสรุปอาการป่วยของผู้นำสหรัฐว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีอาการแยลงกว่าที่มีการเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีระดับออกซิเจนในเลือดลดลงในช่วงหลายวันก่อนหน้าและมีไข้สูงในช่วงเช้าวันที่ 2 ตุลาคม แต่ผู้นำสหรัฐมีอาการดีขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม เมื่อถูกถามถึงสภาพของทรัมป์ นายแพทย์คอนลีย์ตอบว่า มีการพบบางอย่างที่คาดไว้ แต่ไม่น่ากังวลมาก

มีการตั้งข้อสังเกตจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า การเริ่มให้ยาเดกซามิโทโซน เพื่อลดการอักเสบของปอดนั้น เป็นหลักฐานว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจมีอาการป่วยรุนแรง

ส่วนอังกฤษมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดสะสมเกิน 5 แสนรายแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยหน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษรายงานว่า ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อังกฤษมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 22,961 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 502,978 ราย ขณะที่มียอดผู้เสียชีวิตสะสมที่ 42,350 ราย

ขณะที่นายมุห์ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ต้องกักตัวที่บ้านพัก 14 วัน หลังตรวจพบว่านายซุลกิฟลี โมฮัมหมัด อัล-บากรี รัฐมนตรีกิจการศาสนา ติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ในแถลงการณ์วันที่ 5 ตุลาคม ระบุว่า นายมุห์ยิดดินเป็นประธานในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันนั้นนายอัล-บากรีเข้าร่วมประชุมด้วย หลังจากที่มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก ก็เข้ารับกักตัวในโรงพยาบาลแล้ว ส่วนนายมุห์ยิดดิน รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าวต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามคำแนะนำของแพทย์

วันเดียวกัน มาเลเซียมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 432 ราย ส่งผลให้มาเลเซียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 12,381 ราย และมีผู้เสียชีวิต 137 ราย